



## Administrative Appeals Tribunal

Migration & Refugee Division

### กระบวนการทบทวนการขอเข้าเมือง – ฝ่ายการย้ายถิ่นฐานและผู้ลี้ภัย

เราเป็นองค์กรตามกฎหมายที่มีอำนาจในการทบทวนคำตัดสินภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการย้ายถิ่นฐาน ค.ศ. 1958 ที่กระทำโดยรัฐมนตรีหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำงานของรัฐมนตรีในกระทรวงกิจการภายในประเทศ (Department of Home Affairs)

ในการทบทวนคำตัดสินเกี่ยวกับวีซ่า เราจะพิจารณาคดีแบบเริ่มต้นใหม่ และเรามีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงคำตัดสินภายใต้การทบทวน

พระราชบัญญัติว่าด้วยการย้ายถิ่นฐาน ค.ศ. 1958 และข้อกำหนดกฎเกณฑ์ว่าด้วยการย้ายถิ่นฐาน ค.ศ. 1994 ได้มีการระบุคำตัดสินที่เราสามารถทบทวนได้ ใครสามารถขอให้มีการทบทวนคำตัดสินได้ จะทำคำร้องให้มีการทบทวนได้อย่างไร กำหนดเวลาที่ต้องส่งคำร้องให้มีการทบทวนและค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่าย

กฎเกณฑ์ว่าด้วยใครอาจขอให้มีการทบทวนคำตัดสินใดโดยเฉพาะ เวลาที่กำหนดที่มีผลบังคับใช้ และจะต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมหรือไม่นั้น แตกต่างกันไปตามประเภทของคำตัดสินและขึ้นอยู่กับว่าคุณคนนั้นอยู่ในที่กักกันการเข้าเมืองหรือไม่ เราไม่มีอำนาจในการออกข้อยกเว้น

#### ใครสามารถยื่นคำร้องขอให้มีการทบทวนคดี?

จดหมายแจ้งคำตัดสินที่กระทรวงฯ ส่งไปให้คุณควรอธิบายว่าคำตัดสินนั้นสามารถได้รับการทบทวนใหม่จากเราได้หรือไม่ และใครสามารถยื่นคำร้องขอให้มีการทบทวนได้

เราสามารถยอมรับคำร้องสำหรับการทบทวนคำตัดสินที่ยื่นโดยบุคคลที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้มีการทบทวนเท่านั้น

ในบางกรณีบุคคลที่สามารถยื่นคำร้องขอให้มีการทบทวนคือผู้สมัครขอวีซ่าหรือคนที่เคยเป็นผู้ถือวีซ่ามาก่อน ในกรณีอื่นๆ คือผู้ที่เป็นสปอนเซอร์หรือญาติสนิทเท่านั้น

ในบางกรณีผู้ขอให้ทำการทบทวนต้องอยู่ภายในประเทศออสเตรเลียในขณะที่มีการออกคำตัดสิน หรือในเวลาที่มีการยื่นคำร้องขอให้มีการทบทวน หรือทั้งสองอย่าง

เราไม่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถานการณ์ของแต่ละบุคคลได้ อย่างไรก็ตาม คุณอาจขอคำแนะนำเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ เหล่านี้ได้จากตัวแทนการย้ายถิ่นฐานที่จดทะเบียน ทนายออสเตเลียผู้มีใบรับรองการประกอบวิชาชีพ หรือผู้ให้ความช่วยเหลือด้านการย้ายถิ่นฐานคนอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดู 'ฉันควรขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับคำร้องของฉันหรือไม่?' ด้านล่าง

#### กำหนดเวลาสำหรับการส่งคำร้องขอให้มีการทบทวน

จดหมายแจ้งคำตัดสินที่กระทรวงฯ ส่งไปให้คุณควรระบุถึงกำหนดเวลาที่มีผลบังคับใช้ในการทำคำร้องถึงเรา

หากคุณตั้งใจที่จะส่งคำร้องขอให้มีการทบทวน คุณควรทราบที่เราไม่สามารถยืดกำหนดเวลานี้ออกไปได้ หรือยอมรับคำร้องที่สร้างขึ้นเกินกำหนดเวลานั้นได้ หากคุณกำลังยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ คุณควรมั่นใจว่าคุณเตรียมเวลามากพอเพื่อให้เราได้รับคำร้องนั้นทันก่อนการสิ้นสุดกำหนดเวลา

## ฉันจะยื่นคำร้องขอให้มีการทบทวนได้อย่างไร?

ในการยื่นคำร้องขอให้มีการทบทวน คุณต้องกรอกแบบฟอร์ม 'คำร้องขอให้มีการทบทวน'(Application for Review) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ยื่นแบบฟอร์ม และจ่ายค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่าย (หรือร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมทั้งหมด พร้อมคำร้องขอส่วนลดค่าธรรมเนียม) ภายในกำหนดเวลา กรณาดูข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมด้านล่าง

คุณสามารถยื่นคำร้องออนไลน์ หรือด้วยการกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนแล้วส่งคำร้องทางอีเมล ไปรษณีย์ โทรสาร หรือนำส่งด้วยตนเอง ผู้ยื่นคำร้องที่อยู่ในที่กักกันการเข้าเมือง ต้องใช้แบบฟอร์ม M2 - 'คำร้องขอให้มีการทบทวน – การย้ายถิ่นฐาน (สำหรับบุคคลในที่กักกันการเข้าเมือง)' ผู้ยื่นคำร้องคนอื่นทั้งหมดต้องใช้แบบฟอร์ม M1 - 'คำร้องขอให้มีการทบทวน – การย้ายถิ่นฐาน (สำหรับบุคคลที่ไม่อยู่ในที่กักกันการเข้าเมืองและองค์กร)' แบบฟอร์มเหล่านี้มีให้ที่สำนักงานต่างๆ ของเราที่มีรายชื่อปรากฏท้ายเอกสารข้อมูลแผ่นนี้ และมีบนเว็บไซต์ของเราด้วย

รายละเอียดของสำนักงานของเรา (สำนักทะเบียน) มีอยู่ในตอนท้ายของเอกสารแผ่นนี้ ส่วนข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูในส่วน 'วิธียื่นคำร้อง' และ 'การติดต่อ' ด้านล่าง

## คำร้องสำหรับการทบทวนคำตัดสินร่วมกัน

ตามปกติ สมาชิกของครอบครัวเดียวกันสามารถยื่นคำร้องขอให้มีการทบทวนคดีร่วมกันได้ คำร้องขอให้มีการทบทวนคำตัดสินที่บังคับให้มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สามารถนำมารวมกับคำร้องที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นคำร้องขอให้มีการทบทวนคำตัดสินที่ปฏิเสธการอนุมัติ วิชาได้ ในกรณีที่สามารถนำคำร้องมารวมกัน จะมีค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายเพียงจำนวนเดียวเท่านั้น และใช้แบบฟอร์มคำร้องเพียงหนึ่งใบเท่านั้น

## ค่าธรรมเนียมคำร้อง

มีค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายสำหรับทุกกรณี ยกเว้นคำร้องสำหรับการทบทวนคำตัดสินวิชาบริดจ์ (ซึ่งรวมถึงคำตัดสินที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่บังคับให้มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน) ซึ่งผู้ที่อยู่ในที่กักกันการเข้าเมืองเป็นผู้ทำคำร้องนั้น

ในกรณีอื่น ๆ ทั้งหมด:

- ค่าธรรมเนียมคำร้อง \$3,374
- ค่าธรรมเนียมอาจได้ลดร้อยละ 50% หากเราเชื่อว่าการจ่ายค่าธรรมเนียมเต็มราคาได้ทำให้เกิด หรือน่าจะก่อให้เกิดความยากลำบากทางการเงินอย่างรุนแรงต่อผู้ขอให้มีการทบทวน
- เราจะคืนเงินให้ร้อยละ 50% ของค่าธรรมเนียมเต็มจำนวน หากเราทำการตัดสินที่เอื้อประโยชน์ต่อคดีของคุณ

'คำร้องขอการลดค่าธรรมเนียม – แบบฟอร์มของฝ่ายการย้ายถิ่นฐานและผู้ลี้ภัย' (M11) มีให้ที่สำนักงานที่มีรายชื่อปรากฏด้านล่างและที่เว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ต้องมีเอกสารสนับสนุนตามที่มีการอยู่บนแบบฟอร์ม M11 ส่งมาพร้อมกับคำร้องขอลดค่าธรรมเนียมทั้งหมดด้วย

อนึ่ง หากคุณถอนคำร้องขอให้มีการทบทวนคดีของคุณ เราจะสามารถคืนเงินค่าธรรมเนียมให้ได้เฉพาะในกรณีจำกัดเท่านั้น

## ฉันควรถือหาความช่วยเหลือสำหรับคำร้องของฉันหรือไม่?

เป้าหมายของเราคือการทำให้มั่นใจว่าผลลัพธ์ของการทบทวนคดีมิได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะได้รับคำแนะนำหรือความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหรือไม่ อย่างไรก็ตาม คุณอาจเลือกที่จะขอคำแนะนำและความช่วยเหลือได้

ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการย้ายถิ่นฐาน คนบางคนเท่านั้นที่สามารถให้ 'ความช่วยเหลือด้านการย้ายถิ่นฐาน' ได้ คนเหล่านั้นได้แก่:

- ตัวแทนการย้ายที่ถิ่นฐานที่จดทะเบียน
- ทนายออสเตรเลียผู้มีใบรับรองการประกอบวิชาชีพ
- สมาชิกในครอบครัวใกล้ชิด (คู่สมรส บุตร บิดามารดา พี่น้องชายหญิง) หรือ
- ผู้เสนอชื่อหรือสปอนเซอร์ หากคุณเป็นผู้สมัครขอวีซ่า

'ความช่วยเหลือด้านการย้ายถิ่นฐาน' ได้แก่ กรณีที่คุณเคยใช้ หรืออ้างว่าใช้ ความรู้หรือประสบการณ์ของตนด้านกระบวนการการย้ายถิ่นฐาน ที่จะช่วยเหลือคุณเตรียมคำร้องหรือเป็นผู้แทนของคุณตามใบคำร้องที่ศาลปกครองอุทธรณ์ บุคคลที่สามารถขอให้คุณจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับ 'ความช่วยเหลือด้านการย้ายถิ่นฐาน' คือตัวแทนการย้ายถิ่นฐานที่จดทะเบียน หรือทนายออสเตรเลียผู้มีใบรับรองการประกอบวิชาชีพเท่านั้น

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาความช่วยเหลือสำหรับการทบทวนทวนคดีของคุณได้จากหน้า [Assistance](#) บนเว็บไซต์ของเรา

## เราทำงานอย่างไร?

เราจำเป็นต้องให้การทบทวนคดีที่เข้าถึงได้ ยุติธรรม เทียบตรง ประหยัด ไม่เป็นทางการ รวดเร็วและได้สัดส่วน ลักษณะทั่วไปของการทบทวนคือ:

- เรามีได้เป็นผู้แทนของรัฐมนตรีและกระทรวงฯ กระทรวงฯต้องให้เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคดีที่อยู่ภายใต้การทบทวนแก่เรา
- คุณมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงหรือได้รับสำเนาของเอกสารที่เรามีอยู่เกี่ยวกับคดีของคุณ (ถึงแม้ว่าอาจมีข้อจำกัดบางประการ)
- คุณสามารถส่งความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือให้หลักฐานเอกสารในขั้นตอนใดของการทบทวนก็ได้ ในกรณีที่เป็นไปได้ เราต้องการให้คุณส่งเอกสารดังกล่าวทางอิเล็กทรอนิกส์จะดีกว่า
- หากคุณส่งเอกสารให้เราทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแบบฟอร์มของเรา คุณไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารตัวจริงมาทางไปรษณีย์
- คุณอาจแต่งตั้งบุคคลหนึ่งคน (ผู้แทนของคุณ) เป็นผู้แทนในการเตรียมและดำเนินคดีของคุณ ผู้แทนสามารถส่งความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานเอกสารและติดต่อกับเราแทนคุณได้ นอกจากนี้ ผู้แทนอาจมาเป็นเพื่อนคุณและช่วยเหลือคุณในที่ประชุมหรือการพิจารณาคดีที่เราจัดให้มีขึ้น เราอาจเชิญให้ผู้แทนออกความคิดเห็นในเรื่องต่างๆในขณะพิจารณาคดี แต่ผู้แทนไม่สามารถทำการนำเสนอข้อมูลด้วยวาจาจากเวทีในสถานการณ์พิเศษ หากผู้แทนของคุณขอให้คุณจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับ 'ความช่วยเหลือด้านการย้ายถิ่นฐาน' คุณควรมั่นใจว่าคนเหล่านั้นเป็นตัวแทนการย้ายถิ่นฐานที่จดทะเบียน หรือทนายออสเตรเลียที่มีใบรับรองการประกอบวิชาชีพ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูที่หัวข้อ 'ฉันควรขอความช่วยเหลือสำหรับคำร้องของฉันหรือไม่?' ด้านบน
- คุณอาจเลือกที่จะแต่งตั้งบุคคลคนหนึ่ง (ผู้รับมอบอำนาจ) ให้รับจดหมายแทนตัวคุณ ผู้ยื่นคำร้องส่วนมากที่มีผู้แทนจะแต่งตั้งผู้แทนของตนให้เป็นผู้รับมอบอำนาจ หากคุณแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจ จดหมายทั้งหมดจะถูกส่งไปถึงบุคคลผู้นั้นและจะถือว่าได้ส่งไปถึงคุณแล้ว มีสองสถานการณ์ที่เราจะส่งสำเนาจดหมายถึงทั้งคุณและผู้รับมอบอำนาจของคุณ สถานการณ์แรกคือหากการทบทวนนั้นเกี่ยวข้องกับ การตัดสินใจให้ปฏิเสธหรือยกเลิกวีซ่าบริดจ์ และคุณต้องอยู่ในที่กักกันอันเป็นผลของการตัดสินใจนั้น (ที่เรียกว่า 'คดีวีซ่าบริดจ์' (การกักกัน)) สถานการณ์ที่สองคือหากคุณสามารถแต่งตั้งผู้แทนการย้ายถิ่นฐานให้เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจของคุณและการจดทะเบียนของผู้แทนการเข้าเมืองคนนั้นถูกระงับหรือยกเลิกหรือหมดอายุไปแล้ว

เรายังคงให้ออกสารที่เกี่ยวกับการทบทวนคดีของคุณแก่ผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจของคุณ จนกว่าคุณจะบอกไม่ให้เราส่ง

- เราจำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบถึงข้อมูลบางอย่างที่อาจนำไปสู่คำตัดสินที่มีผลไม่พึงประสงค์ และให้ออกสารคุณแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวหรือทำการตอบโต้ข้อมูลนั้น
- หากเราเชิญให้คุณมาให้ข้อมูล หรือออกความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวหรือทำการตอบโต้ข้อมูลนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนด คุณต้องกระทำดังกล่าว มิฉะนั้นคุณจะเสี่ยงกับการสูญเสียสิทธิ์ในการพิจารณาคดี
- ยกเว้นในสถานการณ์จำเพาะ เราจำเป็นต้องเชิญคุณให้มาฟังการพิจารณาคดี คุณอาจขอให้เรารับฟังพยานหลักฐานจากบุคคลอื่นๆ และคุณอาจมีผู้แทนและ/หรือเพื่อนหรือผู้ให้ความสนับสนุนหนึ่งคนมาเป็นเพื่อน เราจะจัดล่ามแปลภาษาให้ หากจำเป็น

## ระหว่างการทบทวนคดีจะเกิดอะไรขึ้น?

กระบวนการทบทวนคดีจะแตกต่างกันเป็นคดีๆไป สำหรับคดีทั่วไปอาจดำเนินไปตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- เราจะส่งจดหมายตอบรับเพื่อยืนยันว่าเราได้รับคำร้องของคุณแล้ว เราจะแจ้งให้กระทรวงฯทราบถึงคำร้องและขอให้กระทรวงฯส่งเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคดีของคุณมาให้เราด้วย
- สมาชิกท่านหนึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลคดี
- สมาชิกท่านนั้นอ่านทบทวนเอกสารที่ได้รับ
- เราเชิญคุณมาฟังการพิจารณาคดี และ/หรือให้ข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็น หรือตอบโต้ข้อมูล
- ในบางกรณี สมาชิกท่านนั้นอาจประกาศคำตัดสินในตอนท้ายของการพิจารณาคดี สมาชิกอาจตัดสินใจส่งเหตุผลที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่อธิบายถึงคำตัดสินที่นั้นได้ออกเป็นวาระ ซึ่งในกรณีนี้ คุณจะได้รับทราบเหตุผลดังกล่าวภายใน 14 วันหลังการพิจารณาคดี หรือสมาชิกท่านนั้นอาจประกาศคำตัดสินและกล่าวคำแถลงการถึงเหตุผลของคำตัดสินนั้น ณ ที่ทำการพิจารณาคดีเลย หากเป็นเช่นนั้น คุณมีสิทธิ์ที่จะเขียนคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 14 วันของการพิจารณาคดีเพื่อขอให้สมาชิกคนนั้นส่งคำตัดสินและเหตุผลที่กล่าวมาแล้วขณะมีการพิจารณาคดีมาให้คุณเป็นลายลักษณ์อักษร
- อย่างไรก็ตาม ในกรณีส่วนมากจะไม่มีทำการตัดสินในตอนท้ายของการพิจารณาคดี และเมื่อสมาชิกท่านนั้นได้ทำการตัดสินแล้ว เราจะส่งคำแถลงคำตัดสินพร้อมเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรไปให้คุณและกระทรวงฯ

เนื่องจากว่าแต่ละคดีแตกต่างกันออกไป

จึงยากที่จะกล่าวว่าเราจะใช้เวลานานเท่าใดในการตัดสินคดีของคุณ

เราให้ความสำคัญกับคดีบางคดีตามที่กฎหมายและทิศทางของนโยบายซึ่งออกโดยประธานของศาลปกครองอุทธรณ์ได้ระบุไว้ ตัวอย่างเช่น คดีเกี่ยวกับบุคคลที่อยู่ในสถานที่กักกันการเข้าเมือง

เว็บไซต์ของเรามีข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการดำเนินการกับคำร้อง

โดยมีข้อมูลลำดับความสำคัญของแต่ละคดีซึ่งเป็นข้อมูลปัจจุบันและเวลาดำเนินการโดยประมาณ

ข้อมูลที่เราอาจกลายเป็นข้อมูลสาธารณะระหว่างการพิจารณาคดี

โดยปกติการพิจารณาคดีจะเปิดให้สาธารณชนเข้าฟังได้

หากเราเตรียมคำแถลงถึงเหตุผลของคำตัดสินของเราในคดีของคุณเป็นลายลักษณ์อักษร

คำแถลงนั้นอาจถูกนำไปเปิดเผยต่อสาธารณชนและพิมพ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ AustLII ([www.austlii.edu.au](http://www.austlii.edu.au)) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำตัดสินต่างๆที่เราพิมพ์เผยแพร่ กรุณาดูนโยบายการเผยแพร่คำตัดสินได้บนเว็บไซต์ของเรา

## คุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่?

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา (ดูรายละเอียดสำหรับการติดต่อด้านล่าง)

เจ้าหน้าที่ของเราสามารถให้ข้อมูลแก่คุณเกี่ยวกับกระบวนการของเรา

แต่พวกเขาไม่สามารถให้คำแนะนำแก่คุณในเรื่องโอกาสในการชนะคดีใดคดีหนึ่งได้

ผู้ยื่นคำร้องทุกคนสามารถติดต่อเราทางอีเมลได้ที่ [mrdivision@aat.gov.au](mailto:mrdivision@aat.gov.au) หรือผู้ยื่นคำร้องสามารถโทรศัพท์ถึงเราที่หมายเลขสอบถามทางโทรศัพท์แห่งชาติหมายเลข 1800 228 333 อาจมีค่าบริการตามอัตราค่าโทรศัพท์ในท้องถิ่นและโทรศัพท์มือถือ สำหรับการแก้ปัญหาในการสื่อสารผ่านโทรศัพท์สำหรับคนหูหนวกหรือผู้มีความบกพร่องในการรับฟัง หรือการพูด เรามีบริการถ่ายทอดข้อมูลแห่งชาติ (National Relay Service) ที่ [www.relayservice.gov.au](http://www.relayservice.gov.au).

บริการแปลและล่าม (TIS) สามารถให้ความช่วยเหลือได้ หากคุณต้องการล่ามแปลภาษา คุณสามารถติดต่อ TIS ได้ที่หมายเลข 131 450 จากที่ไหนก็ได้ในออสเตรเลีย

## หากฉันต้องการแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนต้องทำอะไร?

คุณสามารถช่วยเราได้ด้วยการแจ้งว่า เวลาติดต่อกับเรามีส่วนไหนที่คุณชอบหรือส่วนไหนที่เราควรปรับปรุง หากคุณต้องการแสดงความคิดเห็น คุณสามารถบอกเจ้าหน้าที่ที่ดูแลคดีของคุณได้ หรือคุณสามารถกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเรา ตรงหัวข้อ [Contact us](#) หรือส่งคำร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร ที่กำกับว่า "ลับเฉพาะ" ถึงเราทางไปรษณีย์ที่ GPO Box 9955, Sydney NSW 2001

## วิธีส่ง

### ออนไลน์

คุณสามารถส่งคำร้องสำหรับการทบทวนคดีได้ทางออนไลน์ที่ <http://www.aat.gov.au/apply-online>.

หากต้องจ่ายค่าธรรมเนียม คุณต้องจ่ายเต็มจำนวน ณ เวลา คุณยื่นคำร้องทางออนไลน์

### ทางไปรษณีย์หรือโทรสาร

Administrative Appeals Tribunal  
GPO Box 9955, Sydney NSW 2001  
โทรสาร: (02) 9276 5599

Administrative Appeals Tribunal GPO  
Box 9955, Melbourne VIC 3001  
โทรสาร: (03) 9454 6999

Administrative Appeals Tribunal  
GPO Box 9955, Brisbane QLD 4001  
โทรสาร: (07) 3052 3069

Administrative Appeals Tribunal  
GPO Box 9955, Adelaide SA 5001  
โทรสาร: (08) 8128 8099

Administrative Appeals Tribunal  
GPO Box 9955, Perth WA 6848  
โทรสาร: (08) 6222 7299

## โดยการนำเข้ามา

**ซิดนีย์**  
Level 6  
83 Clarence Street  
Sydney NSW 2000

**เมลเบิร์น**  
Level 4  
15 William Street  
Melbourne VIC 3000

**บริสเบน**  
Level 6  
296 Ann Street  
Brisbane QLD 4000

**เพิร์ท**  
Level 13  
111 St Georges Terrace  
Perth WA 6000

**แอดิเลด**  
Level 2  
1 King William Street  
Adelaide SA 5000

### **การติดต่อ**

เว็บไซต์

[www.aat.gov.au](http://www.aat.gov.au)

อีเมล

[mrdivision@aat.gov.au](mailto:mrdivision@aat.gov.au)

หมายเลขสอบถามทางโทรศัพท์แห่งชาติ

1800 228 333

บริการถ่ายทอดข้อมูลแห่งชาติ

[www.relayservice.gov.au](http://www.relayservice.gov.au)